

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ ไทยรัฐ คมชัดลึก มติชน ข่าวสด ผู้จัดการรายวัน แนวหน้า บางกอกโพสต์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ช่อง 3,7, TNN ผู้จัดการออนไลน์ ข่าวสด สวท.</p>	<p>สั่งปิด รพ.เดชา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า สบส.ได้ลงนามคำสั่งปิดรพ.เดชาชั่วคราว 60 วัน โดยทีมผู้บริหารชุดใหม่ระบุว่ายังมีความประสงค์จะเปิดให้บริการแต่ขอเวลาปรับปรุงกิจการ เบื้องต้น ได้ให้ปรับปรุงทั้งเรื่องบุคลากร สถานที่และการให้บริการได้มาตรฐานตามกฎหมาย ภายใน 60 วัน หากไม่สำเร็จทันเวลา จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะยืดระยะเวลาการปิดออกไป หรือจะสั่งปิดถาวร</p> <p>ด้าน นพ.ธงชัย กิริติห์ตถยการ รองอธิบดี สบส. กล่าวว่า หากผู้บริหารรพ.เดชาเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่เป็นธรรม ก็ยื่นอุทธรณ์ต่อ สธ.ได้ภายใน 30 วัน และหากดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสถานพยาบาลให้ถูกต้องแล้ว สามารถแจ้งสบส. เพื่อดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานและพิจารณาเพิกถอนคำสั่งให้สามารถดำเนินการกิจการสถานพยาบาลได้ต่อไป</p> <p>-ส่วนผู้ประกันตน 40,000 คน ของรพ.เดชา สบส.ได้หารือกับตัวแทน รพ.ราชวิถี และรพ.เลิดสิน มีข้อสรุปว่า รพ.แต่ละแห่งตอบรับย้ายผู้ประกันตนแห่งละกว่า 2 หมื่นคน โดยสบส.กำลังเร่งส่งข้อมูลและจัดทำบัตรรับรองสิทธิ ส่งไปยังสถานประกอบการ ซึ่งผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.นี้ กรณีผู้ประกันตนที่รับการรักษา และรับยาอยู่ที่รพ.เดชา ให้ขอประวัติจากรพ.เดชา และไปรับยาที่รพ.จุฬาลงกรณ์แทน ตั้งแต่วันที่ - 15 พ.ค. และ สบส.จะไปจ่ายเงินให้ รพ.จุฬาฯ ภายหลัง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า การสั่งปิดรพ.เดชาเป็นการชั่วคราว สบส.ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน แล้วจึงมีคำสั่ง ส่วนผู้ประกันตนที่เป็นผู้ป่วยในของ รพ.เดชาประมาณ 7 ราย คงมีการประสานกับสบส.ในการส่งต่อไปยังรพ.อื่น คาดว่าไม่น่ามีปัญหา</p> <p>สำหรับปัญหากำลังคน แม้บุคลากรสาธารณสุขจะขาดแคลนแต่จัดสรรได้ เร่งวิเคราะห์อัตรากำลังรพ.ทุกระดับ คาดว่าในส่วนรพศ./รพท.จะทราบข้อมูลชัดเจนภายใน มิ.ย. และรพ.ชุมชนจะทราบภายใน ก.ค. และเร่งรัดให้บรรจุสายงานวิชาชีพพยาบาล ให้แล้วเสร็จภายใน 1 มิ.ย.นี้</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ บ้านเมือง มติชน คมชัดลึก ไทยโพสต์</p>	<p>ปิดเหมืองแร่ทองคำ</p> <p>-เสนอข่าว นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ ผู้จัดการฝ่ายประสานกิจการภายนอก บ.อัคราฯ เรียกร้องให้คณะกรรมการชุดของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงสาธารณสุข หาข้อเท็จจริงด้านผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณรอบเหมืองแร่ทองคำชาติ ตามหลักของวิทยาศาสตร์และธรณีวิทยา เพื่อให้เกิดความกระจ่าง และสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นต่อทุกฝ่าย ทั้งนี้มั่นใจว่าเราไม่ใช่สาเหตุของการเจ็บป่วยและสารปนเปื้อนในพื้นที่ กลุ่มคนที่ต่อต้านเหมืองมีไม่ถึง 100 คน มีรายงานด้านความมั่นคงระบุว่าคนต่อต้านมาจากที่อื่น แต่มีคนที่สนับสนุนเหมืองชัดเจน 3,500 คน เป็นคนในพื้นที่ ตรวจสอบบัตรประชาชนได้</p> <p>-ด้านนายสิโรจ ประเสริฐผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บ.อัคราฯ แถลงว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.คิงส์เกต คอนโซลิเต็ด ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จะเดินทางมาไทยในสัปดาห์หน้า เพื่อเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนการดำเนินงานต่อจากนี้ ยืนยันว่าจะไม่เร่งดำเนินการผลิตตามที่หลายฝ่ายกังวล เพราะไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มากกว่านี้</p> <p>-เสนอข่าว นายชาติ หงษ์เทียมจันทร์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กล่าวว่า เป็นการดำเนินการตามมติร่วมกันของ 4 กระทรวง แม้จะยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่า ปัญหาข้อร้องเรียนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน เกิดจากการทำเหมืองแร่ทองคำของ บ.อัคราฯ หรือไม่ แต่เพื่อประโยชน์ของสังคมและประชาชน และแก้ปัญหาความแตกแยกของประชาชนในชุมชน จึงมีมติร่วมกันในการยุติการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำและประทานบัตรทำเหมืองแร่ทองคำ รวมถึงคำขอต่ออายุประทานบัตรดังกล่าว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กากินะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้เฝ้าระวังและติดตามผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน 3 จังหวัดรอบเหมืองทอง เน้นดูและระยะยาวในคลินิกโรคจากการทำงานและศูนย์เชี่ยวชาญ โดยในปี 2558 ได้ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยรังสิต ตรวจสอบคัดกรองสุขภาพประชาชนในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด 3 ครั้ง จำนวน 1,002 ราย โดยตรวจหาแมงกานีสในเลือด สารหนูในปัสสาวะ และโทไอโซยานเนตในปัสสาวะ พบว่า มี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>แมงกานีสในเลือดเกินค่าอ้างอิง 417 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.6 สารหนูในปัสสาวะเกินค่าอ้างอิง 278 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.7 และไทโอไซยาเนตในปัสสาวะเกินค่าอ้างอิง 59 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.9</p> <p>ส่วนการจัดบริการสุขภาพ ได้จัดตั้งคลินิกอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในรพ.สต. จัดตั้งศูนย์อาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมใน รพช. และจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในรพช./รพท. เพื่อรองรับการส่งต่อการรักษาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังจัดตั้งทีมหมอครอบครัวเพื่อติดตามเยี่ยมผู้ป่วยและผู้ที่มีระดับโลหะหนักในร่างกายเกินค่าอ้างอิงอย่างต่อเนื่อง</p> <p>สำหรับแผนการดำเนินงานปี 2559 เป็นการศึกษากิจกรรมระยะยาว คือ 1.การติดตามผู้ที่มีระดับโลหะหนักในร่างกายเกินค่าอ้างอิงทุก 6 เดือน เพื่อเฝ้าระวังการสัมผัสและเฝ้าระวังผลกระทบ และติดตามว่าที่ดำเนินการไปมีผลในการลดการสัมผัสหรือไม่ 2.การเก็บข้อมูลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เปรียบเทียบ 3 พื้นที่ โดยพื้นที่ที่จะเลือกต้องมีลักษณะทางธรณีวิทยา ปริมาณน้ำฝน ลักษณะประชากร ฯลฯ ที่คล้ายคลึงกัน 3.การจัดทำคู่มือการเฝ้าระวังและดูแลรักษาสุขภาพประชาชนรอบเหมืองทองคำ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ 4.การแปรผลข้อมูลสิ่งแวดล้อมสุขภาพโดยการใช้แผนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในการแปรผลข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งการกระจายตัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบว่ามีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือระยะห่างจากเหมืองอย่างไร ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงาน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ บ้านเมือง ข่าวสด</p>	<p>สารกัมมันตรังสีรั่วไหล</p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจ สน.พหลโยธิน พร้อมผู้เชี่ยวชาญจากสำนักอนามัยและเจ้าหน้าที่เขตจตุจักร และสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยมีสัญลักษณ์เครื่องหมายกัมมันตรังสีในโกดังเก็บสินค้า 2 ชั้น ในซอยพหลโยธิน 24 คาดว่าจะเป็นสาร "โคบอลต์ 60" ซึ่งเป็นสารอันตราย พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสุทธิตารเข้าฉีดน้ำเพิ่มปริมาณออกซิเจนในอากาศ ไม่ให้สารเคมีฟุ้งกระจาย และปิดกั้นบริเวณจุดเกิดเหตุในระยะ 200 เมตร เร่งอพยพประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงออกจากจุดเกิดเหตุ แต่หลังจากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นสาร "ซีเซียม 137" (บางฉบับระบุว่า เป็นสารอิริเดียม 192) ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ไม่ใช่สารโคบอลต์ 60</p>
<p>มติชน</p>	<p>นวก.สธ.ขอเพิ่มค่าตอบแทน</p> <p>-เสนอข่าว นายรัชกี สาร๊ะ เลขานุการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (นวก.สธ.) กล่าวว่า ชมรม นวก.สธ.และชมรม ผอ.รพ.สต. ได้ยื่นข้อเสนอลดปรับหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและนักวิชาการสาธารณสุข ที่มีอยู่ประมาณ 40,000 คน ซึ่งกว่าร้อยละ 80 อยู่ใน รพ.สต. เนื่องจากที่ผ่านมาได้ค่าตอบแทนแตกต่างกันมากกว่าวิชาชีพอื่นๆ ถึง 100 เท่า โดยหลักเกณฑ์ประกอบด้วย</p> <p>1.ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในเรื่องกันดารและช่วงอายุการทำงานในทุกวิชาชีพ โดยประกาศรายชื่อรพ.สต.พื้นที่ปกติ กับพื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลนบุคลากรเหมือนกับรพช. ตามแนวทางค่าตอบแทนฉบับที่ 4 จนถึงฉบับที่ 8-9 ซึ่งเป็นฉบับเดิม 2.ขอเพิ่มฐานล่างค่าตอบแทนจากเดิม 1,200-1,800 บาท เป็น 1,800-5,400 บาท และ 3.ควรจัดสรรค่าตอบแทนลง รพ.สต. 100% โดยข้อเสนอดังกล่าวจะเสนอคณะกรรมการค่าตอบแทนชุดใหญ่ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม เพื่อพิจารณาต่อไป</p>
<p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p>รพ.ปราสาทแกลงข่าวกรณีแม่เสียชีวิตจากคลอด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชุมนุม วิทยานันท์ ผอ.รพ.ปราสาท พร้อมด้วยคณะแพทย์ แกลงกรณี.ส.สุวรรณ รักษ์ยิ่ง อายุ 28 ปี หลานสาวนักร้องค่ายมีเดียออฟมีเดียคลอดลูกเสียชีวิต ว่า เกิดจากสาเหตุติดเชื้อในน้ำคร่ำ ทั้งนี้ก่อนที่จะมีการแกลงข่าว ทางรพ.ได้มีการเจรจา เยียวยาให้กับญาติ แต่ไม่สามารถหาข้อยุติได้</p> <p>นายโยธิน นักร้องค่ายมีเดียออฟมีเดีย ซึ่งเป็นน้ำชายของผู้ตาย เปิดเผยว่า ทาง ผอ.บอกว่า รพ.ไม่มีงบประมาณในการเยียวยาผู้เสียชีวิต จึงต้องดำเนินการไปตามกฎหมาย</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ มติชน คมชัดลึก ข่าวสด</p> <p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ มติชน</p>	<p>ทุจริตสอบแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.นเรศวร์ พัน ธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.รังสิต ตรวจพบการทุจริตสอบเพิ่มอีก 13 ราย ซึ่งจะนำข้อมูลไปมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจขยายผล เชื่อว่าการทุจริตสอบแพทย์ครั้งนี้ ทำเป็นขบวนการใหญ่อย่างแน่นอน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาได้หารือมาตรการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ บ้านเมือง	<p>ดูแลปัญหาการทุจริตสอบเข้าเรียนแพทย์ และมีความเป็นห่วงว่า หากนักเรียน นักศึกษากระทำการทุจริตตั้งแต่ตอนนี้ ถือเป็นการกระทำผิดคุณธรรมจริยธรรมอย่างร้ายแรง และไม่มีคุณสมบัติ จะทำให้มีปัญหาต่อวิชาชีพได้ในอนาคต ดังนั้น จึงมีมติไม่อนุญาตให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบเข้าเรียนแพทย์อย่างเด็ดขาด ส่วนแพทย์ที่ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับสถาบันกวตวิชาต่าง ๆ คิดว่าการสอน หรือการถ่ายทอดวิชานั้นสามารถทำได้ แต่อย่าไปใช้เครดิตมากเกินไป</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวในการเปิดอบรมปฐมนิเทศ และเลือกสถานที่ปฏิบัติงานของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 และทำสัญญาชดใช้ทุนกับ สธ. จำนวน 3,045 คน ว่า ที่คนให้ความสนใจกับข่าวการทุจริตสอบเข้าเรียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ม.รังสิต เนื่องจากประชาชนมองว่าทั้ง 3 วิชาชีพนี้ ภาพลักษณ์ต้องเป็นคนดี ไมโกง แต่พอปรากฏข่าวโกงข้อสอบออกมาจึงรู้สึกผิดหวัง ดังนั้น จึงอยากฝากแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่กำลังจะไปปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนว่าอย่าทุจริต</p>
เนชั่นสุดสัปดาห์	<p>ปัญหาเชื้อดื้อยา</p> <p>-เสนอบทความ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ.2558 มีมติเรื่อง “วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ” และยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ ได้เชิญหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ก.เกษตร สหกรณ์วิชาชีพและภาคประชาสังคม ร่วมกันตั้ง “คณะกรรมการประสานและบูรณาการงานด้านการดื้อยาด้านจุลชีพ” ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ ได้ยกร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาด้านจุลชีพ พ.ศ.2559- 2561 เพื่อกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ และมีการจัดเวทีรับฟังความเห็นไปแล้ว เมื่อวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา คาดว่า เมื่อนำความเห็นต่างๆ ไปปรับปรุง เรียบร้อยแล้ว สธ.ร่วมกับก.เกษตรฯ จะนำเสนอร่างยุทธศาสตร์ฯ ต่อที่ประชุม ครม. ประมาณเดือน ก.ค. 2559 เพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติต่อไป</p>
กรมประชาสัมพันธ์, ทีวีช่อง 5	<p>รมว.ตรวจเยี่ยมเขตฯ12</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของสธ. ของเขตสุขภาพที่ 12 ที่ จ.สงขลา โดยปัญหาสำคัญที่พบ คือ การเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง หัวใจและหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้ ยังมีปัญหาแม่และเด็กเสียชีวิตจากการคลอด ไรซ์เลือดออก และเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบ</p>
กรมประชาสัมพันธ์ มติชน ไทยรัฐ ข่าวสด คม ชัด ลึก	<p>ไทยป่วยจิตเภท 4 แสนคน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต แถลงข่าวเนื่องในวันโรคจิตเภท ซึ่งตรงกับทุกวันที่ 24 พ.ค.ของทุกปี ว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคจิตเภท 412,394 ราย มีเพียง 249,139 ราย ที่เข้าถึงบริการ ใดๆก็ตาม โรคจิตเภทเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาได้ และหากสงสัยว่าตัวเองหรือผู้ใกล้ชิดมีอาการดังกล่าว สามารถปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323</p>
ไทยรัฐ	<p>เด็กไทยติดพนัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีผลการสำรวจพบเด็กไทยอายุ 7 ขวบ ติดการพนัน ว่า การเล่นพนันของวัยรุ่นจะไปกระตุ้น สมอง “ส่วนอยาก” มากกว่า สมอง “ส่วนคิด” วิจารณ์ญาณ และเกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมอง จนประสาทสมองส่วนอยากควบคุมการคิดให้มีแต่ความอยาก</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ระวังยุงลายในโรงเรียน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อานวย กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้ ว่า ข้อมูลจากสำนักกระบาดวิทยาปีนี้ พบผู้ป่วยไข้เลือดออกทั่วประเทศ 16,830 ราย เสียชีวิต 14 ราย ทั้งนี้ จากการสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนและสถานศึกษา 792 แห่งทั่วประเทศ พบโรงเรียนที่มีลูกน้ำยุงลายมากกว่าร้อยละ 23 ซึ่งตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค ไม่ควรพบโรงเรียนที่มีลูกน้ำยุงลาย</p>
บ้านเมือง คอลัมน์ ชีวิตและสุขภาพ	<p>สมุนไพรไทย ชมิ้นชัน</p> <p>-เสนอบทความ ว่า กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ มีนโยบายสนับสนุนสมุนไพร 5 ประเภทเป็นผลิตภัณฑ์นำหน้า (Champion Product) สำหรับประเทศไทย ให้สัมฤทธิ์ผลภายในช่วง 2-3 ปีนี้ ได้แก่ ใบบัวบก กวาวเครือโพล สมุนไพรรวม และชมิ้นชัน โดยคุณประโยชน์ของสาร curcumin ในชมิ้นชัน ไม่มีฤทธิ์ก่อการกลายพันธุ์ทั้งในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง มีประสิทธิภาพในการรักษาอาการแน่นจุกเสียด บรรเทาอาการปวดท้องเนื่องจากโรคกระเพาะอาหารเป็นแผลได้ ไม่มีผลในการยับยั้งเชื้อ แต่อาการโรคกระเพาะดีขึ้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	เซปิงแจ้งความพ.ชลทิส -เสนอข่าว น.ส.เซปิง ไชยศาสน์ พร้อมทนายความ แจ้งความเอาผิด นพ.ชลทิส สินรัชตานันท์ นายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า และ นพ.ธนวรรณ โชติมา นายกสมาคมศัลยกรรมฯ ฐานหมิ่นประมาท ที่ สน.ดอนเมือง
ไทยรัฐ	ทหารพรานพิการขอความช่วยเหลือ -เสนอข่าว อติตทหารพราน วัย 52 ปี ที่นครศรีธรรมราช เป็นอัมพาตนอนป่วยติดเตียงนานถึง 8 ปี มีรายได้เบี้ยพิการเดือนละ 800 มีแผลกดทับกลางหลังถึง 3 แห่ง โทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือผ่านช่องไทยรัฐทีวี ให้ผู้ใจบุญจัดหาเตียงที่ปรับขึ้นลงได้
บ้านเมือง	กาฬสินธุ์จังหวัดนำร่องต้นแบบไร้พุง -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัด สธ. ชูกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดนำร่องต้นแบบไร้พุง ไร้โรค ต่อยอดโครงการสามดี ได้แก่ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ที่จะเป็นแนวทางลดอัตราป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตวาย โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็งที่กำลังมีแนวโน้มสูงขึ้น
สยามรัฐ	ตรังประดิษฐ์เต้านมยางพารา -เสนอข่าว กลุ่มสตรีบ้านหนองเป็ด จ.ตรัง ร่วมกันประดิษฐ์เต้านมยางพาราที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย มีความทนทาน อายุการใช้งาน 4-5 ปี ง่ายต่อการนำไปใช้ในการศึกษาเรียนรู้ของมะเร็งเต้านม
กรุงเทพธุรกิจ	ขึ้นภาษีเครื่องดื่มน้ำตาลสูง -เสนอข่าว นายแดนเนยล เคอร์เตสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย สนับสนุนการขึ้นภาษีเครื่องดื่มน้ำตาลสูง โดยระบุว่า จะช่วยลดโรคอ้วน เบาหวาน และอีกหลายโรค เผยคนไทยเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อถึง 71% เสียค่าใช้จ่ายรักษาสูงปีละเกือบ 2 แสนล้านบาท
เดลินิวส์ คมชัดลึก	ไวรัสซิกา -เสนอข่าว ศาสตราจารย์กฤษฎาภยกุลและการแพทย์ แคนาดา เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสซิกาในประเทศบราซิลรุนแรงกว่าที่คาดคิด โดยระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2016 ประเทศบราซิลจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 5 แสนคน จึงเป็นไปได้ว่าการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์ ในเดือน ก.ย. ควรต้องเปลี่ยนเมืองเจ้าภาพ หรือเลื่อนการแข่งขันออกไป ขณะที่นายริชาร์ด บัตเจตต์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ของไอโอซี เปิดเผยว่า ยังไม่มีเหตุผลที่จะต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2016 ออกไป ผู้เชี่ยวชาญยังยืนยันว่า สถานการณ์จะดีขึ้นในอีก 3 เดือนข้างหน้าแน่นอน
ไทยรัฐ	โทรศัพท์มือถือไม่ก่อมะเร็ง -เสนอข่าว มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ออสเตรเลีย ยืนยันว่า ไม่พบการคุยโทรศัพท์มือถือมาก ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับมะเร็งสมอง การที่พบว่า มีสถิติสูงขึ้น อาจเนื่องมาจากกรวินิจฉัยโรคในยุคปัจจุบันดีขึ้น